



ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครอง
ตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจส่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดชัยภูมิ ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
ผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวศศิวิรัตน์ พิเศษชีพ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก
๒	นางจุฬาลักษณ์ จำปาทอง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก
๓	นางสาวชนิษฐา อารีเอื้อ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการ
ประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวอรธภา โล่ห์วีระ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

บัญชีรายชื่อและเยียดแนบท้ายประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของโรงพยาบาลอุเขียเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวศศิวิรัตน์ พิเศษชีพ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลอุเขียเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	๑๘๘๖๒๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลอุเขียเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๘๘๖๒๑	เลื่อนระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับ Microbilirubin ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันของทารกแรกเกิด ของโรงพยาบาลอุเขียเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง การนำ Sigma metric มาประยุกต์ใช้ในการประเมินความสอดคล้องและวางแผนควบคุมคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ TSH, FT๓ และ FT๔					๑๐๐%

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของโรงพยาบาลอุเขียวเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๓	นางสาวนิษฐา อาร์เอื้อ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลอุเขียวเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	๒๓๑๙๗๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลอุเขียวเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๓๑๙๗๓	เลื่อนระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน "เรื่อง ปฏิบัติจากการทำงานให้เลือดและความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือดของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลอุเขียวเฉลิมพระเกียรติ					๑๐๐%
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "เรื่อง ระบบการบันทึกอุณหภูมิของกระติกใส่เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดจากธนาคารโลหิต "ไปยังหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุเขียวเฉลิมพระเกียรติ					